

Hành trình “truyền lửa” với song nguyên Giáo tỉnh Hà Nội

1.Theo dự định thì chuyến đi “kết nối yêu thương” của đại diện Song nguyên Giáo tỉnh Huế đến với song nguyên Giáo tỉnh Hà Nội ngay sau Tết Nguyên Đán, nhưng tình hình dịch Sars – CoV-2 bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Bắc ngay sau Tết, nên phải chờ đợi... Và khi tình hình cho phép, đặc biệt với quyết định mở cửa lại hoạt động du lịch kể từ 15/3/2022 trong điều kiện “bình thường mới” thì chúng con mới “dám” lên kế hoạch đến với song nguyên Giáo tỉnh Hà Nội.

2.Thế là chiều ngày thứ năm 31/3, ba anh em song nguyên Đà Nẵng gồm anh Từ (Liên) - phó ngoại CT/TTHNGĐ/VN, tài xế chính cùng với anh Yên (Hương) – đặc trách Trường Nội Dung Giáo phận Đà Nẵng, và anh Đăng (Sang) – song nguyên liên gia Giáo xứ Tam Tòa Đà Nẵng làm tài xế phụ. Xe đến sân nhà thờ Giáo xứ Cự Lại lúc 17:30. Hôm đó giáo xứ tổ chức giải tội phúc chuyển Mùa Chay cho giáo dân. Ba anh nghỉ lại tại nhà xứ một đêm, được nghe sóng biển vỗ và đàn muỗi vo ve... Giáo xứ Cự Lại thuộc vùng biển, giáo dân đánh cá, câu mực ven bờ trên chiếc thuyền nan nhỏ khi điều kiện thời tiết cho phép.

3. Sáng thứ sáu 01/4 sau thánh lễ, anh em chuẩn bị lương thực khô để ăn trên xe. Xe khởi hành lúc 6:30 trực chỉ Hà Tĩnh, nơi sẽ dừng chân ăn trưa tại nhà người bạn của anh Từ. Sau bữa trưa ngon miệng tại thành phố Hà Tĩnh, đoàn lên đường đến Tòa Giám mục Giáo phận Vinh gặp **Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long** lúc 14:30. Ngài niềm nở đón tiếp anh em và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các khóa học, kể cả việc tổ chức đại hội song nguyên toàn quốc trong lương lai tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận mà sẽ được khánh thành vào tháng 6/2022 này. Ngài tỏ ý mong muốn cho hội đoàn Thăng tiến Hôn nhân Gia đình được lan tỏa ở các giáo xứ trong Giáo phận Vinh. Trước khi từ giã, chúng con trao chút quà cho ngài và ngài cũng tặng lại chúng con một cây Thánh Giá bằng gỗ xinh xắn.



ĐC Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Gm Vinh



Quà tặng của CT



Tại Giáo xứ Ngọc Liễn, Gp Vinh

Từ giã Đức Cha Anphongsô chúng con đến giáo xứ Ngọc Liễn của **cha quản xứ Gioan Đình Văn Huy**, đặc trách MVGD Gp Vinh, cũng là cha Tổng Linh Nguyễn Giáo phận. Nơi đây chúng con gặp gỡ Ban Điều Hành Song nguyên Giáo phận và “truyền lửa” để tái sinh hoạt các liên gia, vốn bị ngưng trệ do đại dịch. Chúng con nghỉ lại tại nhà xứ Ngọc Liễn.

4. Sáng thứ bảy 2/4 đoàn chúng con sau khi tham dự thánh lễ, ăn sáng nhanh để lên đường thẳng đến Lạng Sơn. Xe đến TGM Lạng Sơn lúc 15:00. Chào thăm Đức Cha, tặng quà và ngài dẫn đi thăm các công trình ngài đang thực hiện. Mỗi năm ra lại thì thấy đổi mới rất nhiều.



Sau cơm chiều chúng con xin gặp Đức Cha để trao đổi và thỉnh ý với ngài về việc đến chào thăm Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch UBMVGD của HĐGMVN, mà chính ngài

đã gợi ý từ năm 2019, ngay sau khi ngài mãn nhiệm Chủ tịch UBMVGD sau 2 khóa phục vụ. Ngài khuyến khích chúng con thực hiện, đồng thời nhân cơ hội này họp mặt Hội đồng Song nguyên toàn quốc để tiến hành bầu lại hay bổ sung nhân sự cho Ban ĐHSN tq/VN nhiệm kỳ 2022 – 2025, chiếu theo Nội Quy 2018, chương V, điều 21.9, và chuẩn bị cho ĐHSNTG kỷ niệm 35 năm thành lập. Chúng con biết ơn ngài rất nhiều.

5. Sau cơm trưa ngày Chúa Nhật 3/4 chúng con từ già Đức Cha để về giáo xứ An Tràng, tỉnh Bắc Giang thuộc giáo phận Bắc Ninh. Nơi đây chúng con được **cha PX Nguyễn Huy Liệu**, đặc trách MVGD của giáo phận, Tổng thư ký UB/MVGD của Giáo tỉnh Hà Nội đồng thời cũng là cha Linh nguyên của Bắc Ninh tiếp đón. Sau cơm chiều ngài đưa chúng con đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Bồng. Một khu vực rộng lớn gồm những dãy đồi liền kề nhau. Ngài đã xây dựng nơi đây một ngôi thánh đường đẹp. Tựa vào vách núi là Đài Mẹ Núi Bồng và trải dài là Con đường Thánh Giá men trên đỉnh đồi, nhìn toàn cảnh xuống thị trấn thật thơ mộng và êm đềm. Chúng con trao đổi với ngài về CT/TTHNGĐ của giáo phận Bắc Ninh và những dự phóng sắp tới của CT/TTHNGĐ tại Việt Nam. Ngài ước ao song nguyên tại giáo phận Bắc Ninh được hồi sinh và hứa luôn đồng hành với Chương Trình trong các sinh hoạt. Chúng con được ở lại đêm tại Nhà Mục Vụ Trung Tâm hành hương Đức Mẹ Núi Bồng.



Nhà Thờ Mẹ Núi Bồng 03-04-2022

6. Sáng thứ hai 4/4 chúng con xuôi về giáo xứ Tang Điền, giáo phận Bùi Chu để thăm **cha Augustinô Lưu Viết Cẩn**, TGN/VN. Sau cơm trưa cha Augustinô cùng đồng hành với chúng con đến giáo xứ Khiết Kỳ, giáo phận Phát Diệm của **cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc** - Tổng linh nguyên Giáo phận Phát Diệm, và Phó TLN tq/VN. Tại đây chúng con được gặp **cha Antôn Đoàn Minh Hải**, chánh xứ Hoàng Mai thuộc huyện Hoa Lư, Ninh Bình (*cũng khá xa giáo xứ Khiết Kỳ*) đồng thời là Giám nguyên TND giáo phận Phát Diệm đã có mặt.

Vào lúc 15 giờ chúng con có một cuộc họp quan trọng nhằm chốt lại những điều cụ thể cho những dự phóng sắp tới của CT/TTHNGĐ/VN trong năm 2022 này là :

- **Ngày Gặp gỡ Hội đồng song nguyên tại Đà Lạt** mùa hè 2022, dự kiến từ 12 – 14/07/2022, nhằm mục đích :
 - 1/ **Chào thăm và trình diện với Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh**, Giám mục Đà Lạt, kiêm Chủ tịch UB/MVGD của HĐGM/VN.
 - 2/ **Tiến hành bầu lại** Ban Điều Hành SN/VN chiếu Nội Quy 2018.
 - 3/ **Hoạch định Đại Hội SN/TG nhân kỷ niệm 35 năm thành lập** vào dịp Tết Nguyên Đán 2023 (Quý Mão) tại Trung Tâm hành Hương Đức Mẹ La Vang.
 - Trước khi tổ chức Ngày Hội Đồng Song nguyên vào trung tuần tháng 7/2022, thì đại diện Ban ĐH Song nguyên **cần đi tiền trạm đến chào thăm Đức Cha Đà Lạt** sớm nhất có thể. Về đến nhà thì chúng con liên lạc ngay với Đức Cha Đà Lạt. Và ngài đã cho cái hẹn vào ngày 4/5 tới đây.
 - **Thành phần tham dự Ngày Hội Đồng Song nguyên.**
 - **Kinh phí cho ngày gặp gỡ này từ các nguồn :**
 - + từ các đại biểu tham dự (gồm các cha Vần nguyên, Linh nguyên, Giám nguyên, Ban ĐH/SNVN, các cặp Chủ nguyên các giáo phận, các khách mời...)
 - + từ các mạnh thường quân
 - + từ quỹ của Ban ĐHSN/VN
- Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ.



7. Sau thánh lễ và ăn sáng của ngày thứ ba 5/4 chúng con xuôi nam, điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Hà Tĩnh. Chúng con đã hẹn **Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn**, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, nguyên là Tổng Thư ký UB/MVGĐ của HĐGM/VN, khoảng thời gian từ 15:00 – 15:30, nhưng khi xe chúng tôi đến Tòa Giám mục Hà Tĩnh lúc 14:30 thì cha chánh văn phòng đã ra chào và mời vào phòng khách, nước và cam đã bày sẵn và ngài nói lên mời Đức Cha xuống. 14:45 ngài xuống và nói chuyện đến 16 giờ mới từ giả. Được chuyện trò thân mật với Đức Cha tới 75', ôi thật hạnh phúc và vinh dự ! Khi chúng con nhận tin hẹn với Đức Cha thì ngài trả lời vắn gọn mà tình cảm : *“Vui mừng đón chào các song nguyên và cha chiều 5/4”*. Mà thực đúng vậy, cha con chuyện trò thân tình, cởi mở. Ngài mong ước giáo phận Hà Tĩnh có được nhiều khóa học song nguyên, và khóa đầu tiên thì ngài sẽ sắp xếp ngay tại nhà thờ chính tòa, để cha Đặc trách MVGĐ giáo phận tham dự cùng vài cha xứ khác nữa. Từ khóa học được chuẩn bị nhân sự chu đáo này sẽ trở thành nhân tố chủ lực cho các khóa tiếp theo trong vai trò trợ nguyên và trường nội dung. Qua định hướng này, cho thấy ngài đã nắm bắt rất rõ đường lối và linh đạo của Chương Trình. Ngài chia sẻ, mình mới về nhận giáo phận được 11 tháng, nhiều giáo xứ mình chưa tới, nhiều cha mình chưa biết tên, nhưng mình thấy rất rất nhiều gia đình đang khó khăn, đang khủng hoảng... do vấn nạn di dân lao động ở nước ngoài. Ngài nói cha ông mình khi xưa nói thật chí lý “chồng đâu vợ đó”, nhờ đó mà gia đình ổn định, nề nếp gia phong !

Từ giả Đức Cha chúng con về giáo xứ Thu Chỉ, một xứ đạo quê cận biển và giáo dân là ngư phủ để nghỉ lại. Nơi đây năm 2021 chúng con đã đến mở 1 khóa căn bản, nhưng dịch bùng phát nên chưa một lần sinh hoạt. Và anh Yên, anh Từ gặp vài đại diện để động viên hội họp theo sách Chỉ Nam.



Sáng 6/4 chúng con kết thúc hành trình “hiệp hành” để truyền lửa và khơi gợi lửa mến của đoàn sùng song nguyên **“YÊU THƯƠNG – GÀN GỮ – BẰNG VIỆC LÀM”**. Xin Chúa hoàn tất những gì đã khởi sự nơi chúng con.

Lm. Phaolô Nguyễn Luận
tường thuật